

องค์กรริคูพร้อมให้บริการคุณหาก

- คุณเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม หรือสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม
- คนใกล้ชิดของคุณกลายเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม
- คุณเป็นพยานในคดีอาญา
- คุณต้องการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวหรือต้องการคำแนะนำ
- คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งต้องการคำแนะนำเพื่อไปช่วยเหลือผู้รับบริการของคุณ

คุณสามารถติดต่อกับเราได้ทางโทรศัพท์หรือออนไลน์-หากคุณไม่ต้องการแจ้งชื่อก็สามารถทำได้ คุณสามารถนัดเวลามารับเป็นกรส่วนตัวที่สำนักงานของเราได้ด้วย

RIKU (ริคู) ไม่ได้เป็นองค์กรภาครัฐ แต่เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลในทางการเมืองหรือศาสนา RIKU เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับของผู้เสียหายเป็นหลัก โดยจะไม่เผยแพร่รายละเอียดส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ



บริการของ RIKU มีให้บริการแก่ผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ำมนุษย์ด้วย

- มิโคร (เช่น ญาติ นายจ้าง หรือ คู่สมรส) คอยบังคับควบคุมการเดินทางไปไหนมาไหนของคุณหรือการ ติดต่อกับคนอื่นหรือไม่? • มีคนบอกว่าคุณเป็นหนี้จากการเดินทางมาที่ฟินแลนด์ของคุณหรือไม่? • คุณกลัวว่าจะมีใครทำร้ายคุณหรือบุคคลใกล้ชิดของคุณหากคุณมีปัญหาด้านแย้งกับนายจ้างของคุณหรือไม่? • คุณทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือคุณได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานน้อยมาก ทำให้ไม่พอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่? • มีการสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนให้คุณมากกว่าเงินที่คุณได้รับจริง ๆ หรือไม่? • คุณต้องทำงานเกินวันละ 10 ชั่วโมงเกือบจะทุกวันหรือไม่? • มีการตกลงกันว่าจะให้คุณทำงานอย่างอื่น ที่เป็นคนละอย่างกับงานที่คุณจำเป็นต้องทำนี้หรือไม่? • คุณถูกข่มขู่ให้กลัวว่าจะมีการส่งตัวคุณออกจากประเทศฟินแลนด์ หรือคุณจะสูญเสียใบอนุญาตมีถิ่นพำนักของคุณหรือไม่? • มีใครบังคับหรือกดดันให้คุณทำอะไรมิที่ผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่คุณ ไม่อยากทำหรือไม่? • คุณกลัวที่จะเล่าเรื่องสถานการณ์ของคุณหรือไม่?

หากคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณมีประสบการณ์หนึ่งในนี้ หรือหลาย ๆ ข้อที่กล่าวมานี้ ให้ติดต่อมาที่ สำนักงานของRIKU ที่ใกล้ที่สุด หรือส่งอีเมลไปที่ help@riku.fi จะมีการตรวจสอบทุกสายที่โทรเข้ามาและอีเมลที่ส่งมาทั้งหมดโดยจะเก็บรักษาความลับไว้และจะไม่เผยแพร่รายละเอียดส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ



ริคู

องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมในฟินแลนด์ เป็นหน่วยงานที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรม ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียหายจากอาชญากรรมและพยานผู้รู้เห็นอาชญากรรม สามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ -ออนไลน์ -เข้ารับบริการเป็นการส่วนตัว



โทรศัพท์



ออนไลน์



การรับบริการเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานของเรา



โทรศัพท์



ออนไลน์



การรับบริการเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานของเรา



สายด่วนช่วยเหลือทั่วประเทศ

(ส่วนใหญ่ เป็นภาษาฟินน์)

116006

(จันทร์ - อังคาร เวลา 13 - 21 น. และ พุธ - ศุกร์ เวลา 17 - 21 น.)



สายด่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านกฎหมายทั่วประเทศ

(เป็นภาษาฟินน์)

0800-161177

(จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 17- 19 น.)



สำนักงานRIKU

สำนักงานของเราทั่วประเทศฟินแลนด์ให้บริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.riku.fi



คุณสามารถสอบถาม และได้รับคำแนะนำได้จากบริการออนไลน์-RIKUchat โดยไม่ต้องระบุชื่อของคุณก็ได้ (ส่วนใหญ่ เป็นภาษาฟินน์) สามารถรับบริการได้จากเว็บไซต์ www.riku.fi



เว็บไซต์ www.riku.fi มีข้อมูลเพิ่มเติมจำนวนมาก ข้อมูลพื้นฐานมีให้บริการถึง 20 ภาษา



การรับบริการแก่ผู้เสียหายทางอาชญากรรมที่สำนักงานของเราทั่วประเทศฟินแลนด์ **จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ** พวกเราสามารถצללםที่มีความน่าเชื่อถือได้เสมอ โดยลลลลจะมีหน้าที่ เก็บรักษาความลับไว้อย่างเต็มที่ สามารถหาข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักงานใกล้บ้านคุณได้ที่เว็บไซต์ www.riku.fi



ที่สำนักงานของเราคุณสามารถขอพบกับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประจำตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพบปะพูดคุยกับคุณ และรักษาความลับข้อมูลของคุณไว้เป็นอย่างดี คุณจะได้รับการกำลังใจและคำแนะนำเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทางคดีอาญาจากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถอยู่กับคุณทั้งในการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและในการไต่สวนในชั้นศาลได้



/rikosuhripaivystys



@rikosuhrit